



Đó là chủ đầu tư của dự án chi Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng từng kết công tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) đi ra trong 2 ngày 10 và 11-1. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Lê Minh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải; Phùng Tuấn Việt, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

[=> Đà Nẵng phát triển nhà đầu tư công sở hội đồng](#)

[=> Cienco5: chủ đầu tư dự án Bộ chỉ Đường hotel complex](#)

Theo đánh giá, năm 2011 là năm có nhiều khó khăn đối với ngành Giao thông-Vận tải nói chung và Cienco 5 nói riêng. Để vượt, chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ đã như hiện nay

Đơn vị hoạt động công khai đơn vị, nhiều công trình chủ yếu do thi công và vận hành, vì các kinh doanh các lĩnh vực khác cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu chính như doanh thu, thu tài chính, lãi... đều giảm so với năm 2010. Nhờ bám sát chỉ đạo của Thành ủy và Ban Giao thông-Vận tải, toàn Đoàn bộ Cienco 5 đã giữ vững số đoàn kết, thống nhất và giữ gìn đơn vị trong sự xu hướng kinh doanh. Toàn Đoàn bộ đã kết nạp 63 đơn vị viên mới, thành lập 5 chi bộ. Năm 2012 đơn vị xác định tiếp tục khó khăn. Vì vậy, Đoàn bộ Tổng Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn bộ, phần đầu 2/3 tiếp tục các số Đoàn bộ danh hiệu trong sự chung, vững mạnh và không có tiếp tục các số Đoàn bộ yếu kém.



Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cho rằng Công ty Cienco 5 cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, phát triển đảng viên mới. Đảng chỉ nhận nhiệm vụ: Cienco 5 cần chăm lo chất lượng công trình, công nghệ thi công hiện đại, đưa Công ty này trở thành đơn vị đầu tàu của thành phố và các ngành trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông.

Thư trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Lê Minh Hùng cho rằng Cienco 5 chú trọng bắt tay mới mẻ, phát huy nội lực và tuyển dụng nhân tài để tham gia tích cực vào các dự án lớn của ngành. Đảng chỉ cũng cho rằng, Cienco 5 cần coi trọng việc nâng cao chất lượng công trình, tuyệt đối chú trọng an toàn và sản xuất kinh doanh hiệu quả ...

Theo Baodanang.vn